

CHƯƠNG XVII

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ ĐỒNG TÍNH ÁI.

Giải Đáp Những Thắc Mắc Về Tình Dục 371

Đồng Tính Ái Là Sao?

Trên bình diện tình dục, nhân loại được chia làm 2 nhóm:

— Dị tính ái (Tiếng Anh: beterosexual) là những người chỉ có thể quan hệ với người khác phái: NAM với NỮ, NỮ với NAM, tức là tuyệt đại đa số loài người.

— Đồng tính ái (homosexual) là những người chỉ quan hệ với người cùng phái: NAM với NAM (tiếng Anh: Gay, tiếng Pháp: Pédéraste hay Pê Đê) hoặc NỮ với NỮ (lesbian). Họ còn được gọi là "thiểu số tình dục" và về mặt bệnh lý học tâm thần, được xếp vào nhóm lệch lạc đối tượng, trong các bệnh lệch lạc tình dục.

Sao Lại Lạ Vậy?

Thật ra thì không lạ lắm. Vì đồng tính ái rất thường gặp ở động vật cao cấp, thậm chí có khi chiếm đa số, những loài vật, như khỉ chẳng hạn ít khi đi đến tận cùng (xuất tinh, cực khoái) như loài người. Ở loài người, chỉ có thể coi là đồng tính ái khi có quan hệ tình dục bằng miệng, hậu môn, bằng tay...

Đồng Tính Ái Có Phổ Biến Không?

Nếu "thật sự" thì ở Âu Châu, tỉ lệ ước lượng khoảng 3% dân số, tại các nước Châu Á có thể thấp hơn, đầu sao cũng rất khó ước lượng vì ít ai chịu nhận với người không đồng bệnh.

Lại Có Đồng Tính Ái Không Thật Sự Nữa Sao?

Nhiều cặp đồng tính ái sống với nhau, nhưng có khi chỉ một người là "thật sự", còn người kia là "vì lý do kinh

tế", ngoài ra còn loại "đồng tính ái hình sự" đàn ông giả gái để cướp giết.

Làm Sao Biết Được Đồng Tính Ái Thực Sự?

Là một lệch lạc tình dục, đồng tính ái có đủ 3 đặc tính của loại bệnh tâm thần này:

- 1) Có tính chất cưỡng chế: dẫu có ý thức hay không, họ cũng không thể cưỡng lại được.
- 2) Chủ yếu ở Nam giới.
- 3) Và, xuất hiện sau tuổi trưởng thành: những chuyện cặp bồ của học sinh cấp 1, 2...đều không phải là đồng tính ái.

Còn Những Người Đàn Ông "Pê Đê" Phấn Sơn Lòe Loẹt Và Ăn Nói Như Phụ Nữ?

À không. Những người đàn ông thích mặc đồ phụ nữ hoặc ăn nói yếu điệu...thường bị gọi là pê đê (nhất là ở miền Nam) là xuyên giới tính (trans-sexual) không phải đồng tính ái.

Sao Vậy?

Về ngoại hình, người đồng tính ái nam, chẳng hạn, không có gì khác biệt với người bình thường, thậm chí có khi còn rất hùng, rất "đàn ông", như tài tử nổi tiếng Rock - Hudson (đã chết vì SIDA).

Về bên trong, họ cũng như mọi người khác và có thể bị mọi bệnh tật hữu cơ hoặc tâm thần như tất cả những người khác. Nếu bị gia đình ép buộc, họ cũng có vợ, có chồng, có con như mọi người.

Xuyên giới tính, trái lại, là những người ở giữa 2 giới, họ không phải là đàn ông, mà cũng không hẳn là đàn bà,

không thể hội nhập với bên nào được, nên thường tụ tập lại với nhau. Còn "Pê Đê" theo nghĩa gốc chỉ là "đồng tính ái nam", đôi khi râu ria rậm rạp, rất "đô con" v..v.

Vậy Thì Họ Có Gì Khác Chúng Ta?

Cái khác là rối loạn cảm năng, do không thể có con với nhau, và trong khi đàn ông và đàn bà như cái hộp và cái nắp, giữa hai người nam với nam hay nữ với nữ, cũng vẫn có cái gì "không ổn", "không khớp" do đó mà họ ghen ghê gớm. Tại một thành phố lớn trong nước ta, đã có trường hợp 2 người đàn ông giết nhau vì ghen với một người đàn ông khác. Ngoài ra người đồng tính ái nam rất hay thay đổi đối tượng vì ít khi thỏa mãn với người hiện có.

Thế Thì Họ Có Gì Hay Hơn Không?

Hoàn toàn không. Tuy trong lịch sử đã có một vài danh tướng (như Jules Cesar..) hoặc văn nghệ sĩ (như Byron..) mắc bệnh đồng tính ái, nhưng đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, họ không có khả năng gì hơn người bình thường.

Tại Sao Lại Đồng Tính Ái?

Đây là vấn đề đang tranh cãi. Dầu sao, nguyên nhân "mắc phải" hiện không còn được chấp nhận nữa, tất cả mọi lập luận về hoàn cảnh xã hội, môi trường, "điều kiện hóa"....v.v. đều không có cơ sở khoa học. Vì nếu do nguyên nhân đặc thù, thì những phương tiện của y học tâm thần hiện đại phải giải quyết được. Cho đến nay, đời với "đồng tính ái thật sự" mọi trị liệu bằng thuốc, tập tính, tâm lý, "giải điều kiện" v..v đều thất bại, cũng như người

dị tính ái trong một hoàn cảnh nào đó (bị giam giữ, sống tập thể..) không thể trở thành đồng tính ái, đầu bị mua chuộc, ép buộc, dụ dỗ .v..v. "Đồng tính ái thật sự" là trạng thái không thể đảo ngược.

Như Vậy Là Tại Bẩm Sinh?

Giả thuyết bẩm sinh có vẻ hợp lý và được hầu hết các tác giả chấp thuận, tuy chưa thật sự rõ ràng. Điều chắc chắn là không phải do nội tiết, crômôzôm, gen...hay một nguyên nhân nào khác có thể phát hiện được.

Zwang (1985) cho rằng có thể "rối loạn trong cấu trúc của bản năng cố định đối tượng". Cấu trúc này được cho là nằm rất sâu trong vùng não rìa (cerveau limbique) có nhiệm vụ tạo ra, rồi sau đó cố định hình ảnh đối tượng.

Là Sao?

Khi một thiếu niên bình thường đến tuổi dậy thì, hình ảnh "đối tượng" trong đầu em luôn luôn là một thiếu nữ, cho dầu sau đó em vào chùa tu và đến già, đến chết, vẫn không biết đàn bà là gì. Về phía phụ nữ, nhiều người suốt đời không biết đến đàn ông, nhưng hình ảnh "đối tượng" trong đầu vẫn là một người khác phái. Ở người đồng tính ái, hình ảnh đối tượng lại là người cùng phái, và đây là một hình thức của bản năng nên không có cách nào sửa đổi được, nhất là những người số 7.

Cái Gì Số 7?

Đồng tính ái được đánh giá từ số 0 đến 7, theo đó:

— 0: những người không bao giờ có ý muốn quan hệ tình dục với người cùng phái (tức là người bình thường)

— 7: Những người không bao giờ có ý muốn quan hệ tình dục với người khác phái (tức là homo thứ thiệt)

Giữa hai thái cực đó, mọi mức độ đều có thể xảy ra, cũng như những gì động chạm đến con người.

— Những người số 7, coi vậy mà rất vững, vì họ không thắc mắc gì cả mà nếu khéo léo thì cũng ít ai biết, những người từ số 3 đến 5 hay mang mặc cảm tội lỗi và khó hòa mình vào xã hội, tuy vẫn có thể có vợ, có chồng, có con như thường.

Rốt Cuộc Nên Kết Luận Thế Nào?

Về mặt y học, đồng tính ái là loại bệnh không có gì nguy hiểm không lây lan và thường chẳng gây tác hại nào đáng kể, họ chỉ là thiểu số, không ảnh hưởng đến sự tồn vong của nhân loại. Nếu họ không phạm tội theo bộ luật hình sự, thì có lẽ chúng ta cũng không cần quan tâm. Đất nước ta đang có nhiều việc quan trọng hơn.